



คำสั่งวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

ที่ ๕๐ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั่งที่ ๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แต่งตั้งให้ นายอนุศักดิ์ นาคไพจิตร ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้การบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการบรรลุเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๔๒(๔) วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร โดยมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นายมนตรี พันธกสิกร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

มีหน้าที่ กำกับติดตาม งานหลักสูตรอนุปริญญา งานหลักสูตร ปวช./ปวส. งานสหกิจศึกษา งานอาจารย์ที่ปรึกษา งานวัดผลและประเมินผล งานประกันคุณภาพการศึกษา งานทะเบียนและติดตามผู้สำเร็จการศึกษา งานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและแนะแนว งานปกครอง งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานสวัสดิการพยาบาล งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) งานคนพิการ งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมความร่วมมือ งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ งานจัดการความรู้ และงานหลักสูตรฝึกอบรม

๒. นางวิไล บุตรวัตร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

มีหน้าที่ กำกับติดตาม งานแผนและงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ งานทรัพยากรบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานกิจการสภาวิทยาลัยชุมชน งานบริหารความเสี่ยง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานยานพาหนะ และขนส่ง งานอาคารสถานที่ งานโสตทัศนอุปกรณ์ และงานธุรการ/สารบรรณ

๓. นางสาวปฐมพร อุไรพันธ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

มีหน้าที่ กำกับติดตาม การปฏิบัติงานของหน่วยจัดการศึกษาที่บดล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ ซื่อสัตย์สุจริต อุทิศเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ เพื่อให้การบริหารงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายอนุศักดิ์ นาคไพจิตร)

ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร